

CHỈ THỊ

**Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021- 2022, ứng phó dịch COVID-19
tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo**

Năm học 2020 - 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu kép vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Để tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về giáo dục, đào tạo trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường; căn cứ tình hình thực tiễn của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương; phối hợp với ngành Y tế chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp ứng phó với các tình huống về dịch, bệnh COVID-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp. Tận dụng tối đa thời gian an toàn về dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của các cấp. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng giáo dục; không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non mà tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp.

2. Chủ động nâng cao chất lượng giáo dục: Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường cần xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường. Thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, tổ chức các kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, phản ánh đúng thực tế chất lượng giáo dục của các nhà trường.

3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh theo hướng: tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ và năng lực giảng dạy của giáo viên; tập trung khai thác, sử dụng trang thiết bị và ứng dụng công nghệ trong

dạy và học ngoại ngữ; từng bước hội nhập quốc tế trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.

4. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường; tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho học sinh; quan tâm đến tâm lý, tư tưởng của học sinh do tác động của dịch bệnh kéo dài; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học trong việc học trực tuyến tại nhà.

5. Thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập, tham mưu các cấp có thẩm quyền bổ sung số lượng người làm việc theo quy mô lớp và theo định mức quy định. Có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo các nhà trường kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp học, bảo đảm xây dựng trường học an toàn, cổng trường an toàn giao thông cho học sinh.

7. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và kết quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Đổi mới quản lý giáo dục, hiệu lực công tác quản lý giáo dục; đẩy mạnh phân cấp quản lý, thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục theo quy định; thực hiện cải cách hành chính, tích cực triển khai các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường phân cấp cho cơ sở, đi đôi với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập.

9. Tổ chức thực hiện

a. Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển

giáo dục và đào tạo; phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức cán bộ, đầu tư công, chính sách tài chính giúp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển.

b. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kịp thời ban hành kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện.

c. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Chỉ thị này tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu về giáo dục và đào tạo của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

d. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan; các cơ sở giáo dục căn cứ nội dung Chỉ thị và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy-HĐND huyện:(để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các phòng: GDĐT, Y tế; Nội vụ, TC-KH; LĐTB&XH;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX;
- Lưu: VT, GDĐT.

CHỦ TỊCH



Trần Văn Quyết